

ทางจังหวัดนากาโนะได้แบ่งการจัดเก็บขยะออกเป็น 8 ประเภท และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะขอให้นำขยะออกมาทิ้งตามวันและวิธีที่ได้กำหนดไว้。

วิธีการแบ่งแยกขยะ • วิธีการทิ้งขยะนั้นได้มีอธิบายไว้ใน 「ปฏิทินจัดเก็บขยะ • ขยะรีไซเคิลสำหรับครัวเรือน」。ปฏิทินดังกล่าวจะถูกแจกไปยังครัวเรือนประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี。ถ้าไม่ได้รับปฏิทินหรือทำหาย สามารถขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน

วันทิ้งขยะและประเภทขยะในแต่ละท้องที่จะแตกต่างกัน ขอให้ตรวจสอบปฏิทินการทิ้งขยะ。จุดจัดเก็บหรือเวลาที่สามารถนำขยะออกมาทิ้งของแต่ละพื้นที่นั้นจะแตกต่างกัน โดยทั่วไปขอให้นำขยะออกมาทิ้งไม่เกิน 8 โมงเช้าของวันที่กำหนด。ให้สอบถามรายละเอียดกับผู้ดูแลในพื้นที่ หรือ เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง

ถุงสำหรับใส่ขยะ และ สติกเกอร์สำหรับติดขยะมีจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต, โฮมเซนเตอร์, ร้านจำหน่ายยา ร้านสะดวกซื้อ。การใช้ถุงขยะที่ไม่ใช่ถุงที่กำหนด หรือขยะที่ถูกทิ้งลงในถังกระดาษนั้นไม่สามารถนำออกมาทิ้งที่จุดจัดเก็บได้。ถุงขยะมี 3 ประเภทดังนี้, ①ถุงขยะสีเขียวสำหรับขยะเผาใหม่ได้ (=ขยะที่เผาทำลายได้) , ②ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะที่เผาใหม่ไม่ได้ (=ขยะที่ไม่สามารถเผาทำลายได้) , ③ถุงขยะสีเหลืองสำหรับขยะพลาสติก。ราคาของถุงขยะนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด。

ขยะเผาใหม่ได้ • ขยะที่ไม่สามารถเผาทำลายได้ ที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถใส่ลงในถุงขยะได้นั้น ให้ติด 「สติกเกอร์ขยะขนาดใหญ่」 แล้วจึงนำออกมาทิ้ง。สติกเกอร์ 1 แผ่นมีราคา 40 เยน。

สำหรับขยะพลาสติกที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถใส่ลงในถุงขยะได้นั้น ให้เอาเชือกมัด และนำออกมาทิ้งโดยไม่ต้องติดสติกเกอร์。ขนาดของขยะที่สามารถนำมาทิ้งที่จุดจัดเก็บนั้นควรมีขนาดไม่เกิน 1 เมตร×50 ซม×50 ซม

ขยะประเภทกระดาษ นั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ให้ใช้เชือกมัดและนำออกมาทิ้ง。ที่จุดจัดเก็บ มีการจัดเตรียมตาข่ายสีน้ำเงินไว้ เพื่อทิ้งขยะจำพวกกระป๋อง, ตาข่ายสีเขียวสำหรับขวดเพท, และถังคอนเทนเนอร์สำหรับทิ้งขวดแก้ว จัดเตรียมไว้ สามารถนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งยังจุดจัดเก็บได้โดยตรง。

ขยะจะไม่ถูกจัดเก็บ, หากการทิ้งขยะหรือการแยกขยะไม่เป็นไปตามที่กำหนด。ดังนั้นขอให้ดูปฏิทินการจัดเก็บขยะ และ สมุดคู่มือ 「วิธีการทิ้งขยะ」 ให้ดีก่อน ก่อนที่จะนำขยะออกมาทิ้ง

สามารถขอรับปฏิทินการจัดเก็บขยะในภาษาต่างประเทศและสมุดคู่มือ «วิธีการทิ้งขยะ» ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แผนกสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่, และที่โคคุไซไคริวคอร์เนอร์. มีบริการในภาษาอังกฤษ, ไทย, ตากาล็อก, จีน, โปรตุเกส, ฮันกุกหรือเกาหลี, และเวียดนาม. นอกจากนี้ยังดูได้ที่โฮมเพจของโคคุไซไคริวคอร์เนอร์.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ • การทิ้งขยะ • จุดจัดเก็บขยะ, ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แผนกสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 6 – 2 2 4 – 7 6 3 5 .

ท้ายสุดนี้เป็นประกาศจากฝ่ายอินบาวด์ • ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ «งานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือ เวิลด์เฟสต้า» จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันหยุด ที่เซนท์หลิสแคร์ ตั้งแต่เวลา 10 : 00 จนถึง 16 : 00 น. ในงานจะมีการแนะนำศิลปวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ, มีเกมส์ให้ได้ทดลอง, มีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย. จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจให้มาร่วมงานนี้.